

คำวินิจฉัยที่ สค ๑๒/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาวุฒิการศึกษา

ผู้อุทธรณ์ : นาย ก.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า ผู้อุทธรณ์เป็นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่าการเรียนของผู้อุทธรณ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ต่อมาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตตลิ่งชันได้ออกประกาศยกเลิกการอนุมัติการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้อุทธรณ์แล้วรายงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อทราบ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษาฯ มีคำสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวุฒิการศึกษาของผู้อุทธรณ์ กรณีศูนย์การศึกษาฯ ออกประกาศยกเลิกการอนุมัติการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้อุทธรณ์ แต่ศูนย์การศึกษาฯ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วน โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาฯ และขอให้ไปขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษาฯ ผู้อุทธรณ์จึงอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่ผู้อุทธรณ์ คือ เอกสารแนบท้ายบันทึกการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้แก่ บันทึกถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้อง และใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบวิชา WO20 พัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา ๔๘/๑ ห้องสอบที่ ๒ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวศูนย์การศึกษาฯ ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กรณีการออกประกาศยกเลิกการอนุมัติการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จึงมีส่วนได้เสียโดยตรงในข้อมูลข่าวสารนี้ แม้การสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่มีการร้องเรียนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่เมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว จึงมีคำวินิจฉัยให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษาฯ เปิดเผยบันทึกถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยปกปิดชื่อหรือข้อความอื่นใดที่จะทำให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ถ้อยคำ และเปิดเผยใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบวิชา WO20 พัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา ๔๘/๑ ห้องสอบที่ ๒ เฉพาะข้อมูลและลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์